

ปรับกลยุทธ์ชิง 'ผู้นำ' ไค้่งสุดท้าย

นับถอยหลังเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้ว จะถึงเส้นชัย วันที่ 14 พ.ค. 2566 วันหย่อนบัตรเลือกตั้งชี้ชะตาประเทศ ในขณะที่กิจกรรมหาเสียงยังคงดำเนินต่อเนื่องต่อไปในบรรยากาศเข้าด้ายเข้าเข็ม หวัง "7 วันอันตราย" บรรดาพรรคการเมืองแข่งกันเงินเกมเป๋นใหม่ ๆ ออกมาโชว์จุดแข็งอย่างพรรค "เพื่อไทย" ที่ถูกคาดหมายเป็นพรรคอันดับหนึ่ง ปรับแผนแก้เกมช่วงไค้่งสุดท้าย หวังปั้นแต้มช่วงสัปดาห์สุดท้าย

โดยปล่อยคลิปสารคดี "แพทองธาร ชินวัตร" ใน "The Candidate Paetongtarn" สื่อสารถึงประชาชน ผ่านหลายมุมมอง หลายบทบาทของเธอ จากลูกสาวอดีตนายกฯ คนดัง สู่แกนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย สะท้อนตัวตน "อึ้งอึ้ง" ในบริบทการเมืองตลอดระยะเวลา 1 ปีครึ่งที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังโชว์จุดแข็งแกนดิเดตนายกฯ ลำดับรอง "เศรษฐา ทวีสิน" โชว์บทบาท แสดงวิสัยทัศน์ มากขึ้นบนเวทีต่าง ๆ

ขณะที่ชั่วคราวกันข้ามฝ่ายอนุรักษนิยมอย่างพรรค "รวมไทยสร้างชาติ" ที่มี "บิ๊กตู่" พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ปรับแผน ปรับลุค และปรับภาพลักษณ์ สู่ศึกช่วง 7 วันสุดท้าย ปล่อยคลิปพูดคุย "บิ๊กตู่" แบบสบาย ๆ ระบายความเป็น "ลุงจ้โมโหร้าย" นั่งพูดคุยในบรรยากาศสบาย ๆ เนื้อหาพูดคุยเรื่องชีวิตส่วนตัว ตั้งแต่วัยเด็ก งานอดิเรก กีฬา และชีวิตครอบครัว รวมถึงเล่าที่มาของชื่อ "ประยุทธ์" เพื่อให้



ประชาชนได้รู้จัก พล.อ. ด้าน "ค่ายสี่" เรา มีเราไม่มีลุง" ปฏิไทย ไม่ใช่แค่เฉพาะ ขยายตัวไปปกคลุม

อีกหิมกระเสดิวันดีกิน มีกระเสดิไฟเวอร์สนับสนุน แต่อย่า
ลืมว่ากระเสดิไม่ได้ช่วยการันตีจะได้เป็นรัฐบาลหรือไม่ เพราะ
จุดยืนสุดโต่ง โอกาสร่วมงานกับใครก็ลำบาก เพราะมีจุดยืน
สุดขั้ว ทั้งเรื่องมาตรา 112 การปฏิรูปกองทัพ มีโอกาสวางแตก
ระหว่างทางการร่วมรัฐบาลได้

ในห้วงที่ม็อบสู้รัฐอุปสรรคดี พยายามลดเพดานบินลง
มา กรณีมาตรา 112 เปลี่ยนจากการ “ยกเลิก” เป็น
“แก้ไข” ปลดล็อกปมร้อนลดโทนครุ่นหันมาผ่อน
สั้น ผ่อนยาว ขึ้นหวัชชนฝาดตั้งเงื่อนไขสูงลิบ ก็มีสิทธิ
ถูกสะบัดมือ วิตเกาะขบวนตั้งรัฐบาล ดังนั้นเพื่อ
ให้การจัดตั้งรัฐบาลชั่วคราวไปโดยมีความราบรื่น
ก็ต้องลดความดุเดือดลงบ้าง เพราะหากหวังแต่จะ
เอาแต่กระเสดิแฟนคลับด้อมส้มของ “แต่ดดีพิธา”
เท่านั้นคงไม่พอ

แม้ม็อบ “นายกฯ” จะจับมาที่ “พิธา”
กระเสดิเห็นอกุ่แข่ง ด้วยภาพลักษณ์นักการเมือง
หนุ่มรุ่นใหม่ ไฟแรง โข่ววิสัยทัศนในการเดิน
สายทั้งปราศรัย และดีเบตในเวทีต่างๆให้ทุกคน

ได้เห็นตัวตนมากขึ้น แต่ก้าวไกล ก็ยังคงมโชนเล่นเป็นทีม
เกาะกระเสดิได้เฉพาะกลุ่มวัยรุ่นคนรุ่นใหม่ และวัยกลางคน
ดังนั้นช่วงสัปดาห์สุดท้าย จึงต้องเพิ่มกลยุทธ์จัดหนักจัดเต็ม
อัตราศึกให้พรรคของตัวเองได้มีโอกาสผงาดขึ้นมา เพราะ
เดิมพันรอบนี้ การเมืองไทยมีโอกาสพลิกขั้วได้มากที่สุด.

อ.ประยุทธ์ ในมุมมองส่วนตัว
“ม็อบ” ยังคงคอนเซปต์ในจุดยืน “มีลุงไม่มี
ลุงเสดิไม่ได้ว่ากระเสดิก่อตัวปกคลุมประเทศ
กวม. หรือตามหัวเมืองใหญ่ แต่กำลังจะ
ขดเทศบาลต่าง ๆ ด้วย “ก้าวไกล” กำลัง





● ไตรเทพ วิษย์โกวิทเกตุ

สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-RAC)

ปลูกป่าชายเลน ไม่ใช่แค่เรื่องปลูก



หลายท่านอาจเคยทำกิจกรรมเพื่อสังคมใน “โครงการปลูกป่าชายเลน” ซึ่งปัจจุบันอาจกลายเป็น

เรื่องพื้นๆ ไม่หือหวา มีหน่วยงานช่วยเตรียมกล้าไม้และสถานที่ไว้ให้เราเพียงแค่งงไปปลูกถ่ายรูปเพื่อประชาสัมพันธ์ก่อนจะแยกย้ายกันกลับบ้าน

แต่เคยสงสัยกันหรือไม่ว่า ถ้าทุกอย่างง่ายขนาดนี้แล้วทำไมพื้นที่ป่าชายเลนถึงไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างน่าพอใจเมื่อเทียบกับพื้นที่ที่เราปลูก

ป่าชายเลนเป็นระบบนิเวศที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่ง คนส่วนใหญ่อาจจะเรียกว่า “ป่าโกงกาง” แต่ที่จริงไม่ได้มีเฉพาะโกงกางเท่านั้น ยังมีพรรณไม้หลักชนิดอื่นที่พบได้แก่ ไม้ในสกุลแสม นอกจากนี้ยังมีไม้ที่คุ้นเคย เช่น ลำพู ลำแพน ไม้พุ่มขนาดเล็กอย่างชะคราม หรือไม้หนาดินอย่างผักเบี้ย

ป่าชายเลนสำคัญทั้งต่อเศรษฐกิจและระบบนิเวศ ผู้คน ชุมชน และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่ง ในฐานะที่เป็นแหล่งอาหารที่อาศัย ที่หลบภัย และแหล่งขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำนานชนิด ทั้งยังทำหน้าที่กักบังและลดความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่เกิดจากลมและกระแสน้ำ การศึกษากรณีศึกษาที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชายฝั่งอันดามันของไทยเมื่อปี 2547 ชี้ชัดว่าป่าชายเลนช่วยลดความรุนแรงของสึนามิลงได้

การเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณชายฝั่งในหลายพื้นที่ของไทย ได้สร้างปัญหาต่อระบบนิเวศของป่าชายเลน เนื่องจากปริมาณตะกอนและสารอินทรีย์ที่ถูกปล่อยออกมาจากแผ่นดินเกิดการสะสมตัวในพื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มมากขึ้น

รวมไปถึงไมโครพลาสติกที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่ ผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระดับความเค็มของน้ำที่มีผลต่อการแพร่กระจายของพืชด้วย

การย่อยสลายของสารอินทรีย์ที่สะสมตัวในป่าชายเลนในสถานะที่ไม่มีออกซิเจนยังส่งผลให้เกิดไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H₂S) หรือก๊าซไข่เน่าที่เป็นพิษต่อพืช ทำให้พื้นที่ป่าชายเลนในธรรมชาติลดลง หลายท่านที่เคยไปเดินตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติในป่าชายเลนอาจจะเคยได้กลิ่นเหม็นของก๊าซไข่เน่ามาบ้าง

ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ (ป่าชายเลนคงสภาพ) 1.74 ล้านไร่ (ข้อมูลปี 2563) และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการรณรงค์และประชาชนให้ความสนใจต่อกิจกรรมการปลูกป่าเพิ่มขึ้น แต่เราจะทำอย่างไรให้กิจกรรมการปลูกป่าชายเลนประสบความสำเร็จในการเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนได้ตรงตามพื้นที่ที่เราปลูก

ประเด็นสำคัญอยู่ที่การบริหารจัดการพื้นที่ เพื่อลดการสะสมตัวของตะกอนและสารอินทรีย์ภายในป่าชายเลน ด้วยคุณสมบัติที่เป็นข้อดีของไม้ในป่าชายเลนที่ช่วยเหนี่ยวนำให้เกิดการตกตะกอนในบริเวณพื้นที่ชายฝั่ง แต่ถ้ามีต้นไม้ในป่าชายเลนขึ้นอย่างหนาแน่น ประกอบกับน้ำที่มาจากชุมชนก็มีตะกอนและสารอินทรีย์เป็นจำนวนมาก จะทำให้การตกตะกอนเกิดขึ้นได้ในปริมาณมาก

การตกตะกอนกลับจะก่อให้เกิดผลเสียต่อไม้ในป่าชายเลนเนื่องจากความเป็นพิษของ H₂S ทำให้โอกาสที่กล้าไม้จะมีชีวิตรอดจนเจริญเติบโตเป็นไม้ใหญ่ลดน้อยลงไปด้วย

การลดความหนาแน่นของต้นไม้และการเพิ่มการระบายน้ำในพื้นที่ป่าชายเลน

จึงเป็นแนวทางในการบริหารจัดการที่จะช่วยเพิ่มโอกาสรอดของกล้าไม้ที่เราปลูกได้ ดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการจัดการพื้นที่ชายฝั่งเพื่อการอนุรักษ์ และฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนในธรรมชาติและการปลูกป่าชายเลนเพิ่มเติม เราสามารถดำเนินการได้โดยลดปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ ที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ชายฝั่ง

หากดำเนินการได้เช่นนี้แล้วการปลูกป่าชายเลนก็จะประสบความสำเร็จไม่ใช่แต่เพียงตัวเลขพื้นที่ปลูก แต่ยังก่อให้เกิดความยั่งยืนของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้อยู่คู่ทะเลไทยไปอีกนานเท่าอนัน

ปรับกลยุทธ์ชิง 'ผู้นำ' ไค้่งสุดท้าย

นับถอยหลังเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้ว จะถึงเส้นชัย วันที่ 14 พ.ค. 2566 วันหย่อนบัตรเลือกตั้งชี้ชะตาประเทศ ในขณะที่กิจกรรมหาเสียงยังดำเนินต่อเนื่องต่อไปในบรรยากาศเข้าด้ายเข้าเข็ม หวัง "7 วันอันตราย" บรรดาพรรคการเมืองแข่งกันเงินแกมเปลญใหม่ ๆ ออกมาโชว์จุดแข็งอย่างพรรค "เพื่อไทย" ที่ถูกคาดหมายเป็นพรรคอันดับหนึ่ง ปรับแผนแก้เกมช่วงไค้่งสุดท้าย หวังปั้นแต้มช่วงสฎปท้ายสุดท้าย

โดยปล่อยคลิปสารคดี "แพทองธาร ชินวัตร" ใน "The Candidate Paetongtarn" สื่อสารถึงประชาชน ผ่านหลายมุมมอง หลายบทบาทของเธอ จากลูกสาวอดีตนายกฯ คนดัง สู่แกนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย สะท้อนตัวตน "อึ้งอึ้ง" ในบริบทการเมืองตลอดระยะเวลา 1 ปีครึ่งที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังโชว์จุดแข็งแกนดิเดตนายกฯ ลำดับรอง "เศรษฐา ทวีสิน" โชว์บทบาท แสดงวิสัยทัศน์ มากขึ้นบนเวทีต่าง ๆ

ขณะที่ชั่วคราวกันข้ามฝ่ายอนุรักษ์นิยมอย่างพรรค "รวมไทยสร้างชาติ" ที่มี "บ็อกตู้" พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ปรับแผน ปรับลุค และปรับภาพลักษณ์ สู่ศึกช่วง 7 วันสุดท้าย ปล่อยคลิปพูดคุย "บ็อกตู้" แบบสบาย ๆ ลกภาพความเป็น "ลุงจ้โมโหร้าย" นั่งพูดคุยในบรรยากาศสบาย ๆ เนื้อหาพูดคุยเรื่องชีวิตส่วนตัว ตั้งแต่วัยเด็ก งานอดิเรก กีฬา และชีวิตครอบครัว รวมถึงเล่าที่มาของชื่อ "ประยุทธ์" เพื่อให้



ประชาชนได้รู้จัก พล.อ. ด้าน "ค่ายสี่" เรา มีเราไม่มีลุง" ปฎิ ไทย ไม่ใช่แค่เฉพาะ ขยายตัวไปปกคลุม

อีกเข็มกระแสด่วนดีคืน มีกระแสไฟเวอร์สนับสนุน แต่อย่าลืมว่ากระแสไม่ได้ช่วยการันตีจะได้เป็นรัฐบาลหรือไม่ เพราะจุดยืนสุดโต่ง โอกาสร่วมงานกับใครก็ลำบาก เพราะมีจุดยืนสุดขั้ว ทั้งเรื่องมาตรา 112 การปฏิรูปกองทัพ มีโอกาสวางแทรก ระหว่างทางการร่วมรัฐบาลได้

ในห้วงที่ม็อบสู้รัฐอุปสรรคดี พยายามลดเพดานบินลงมา กรณีมาตรา 112 เปลี่ยนจากการ “ยกเลิก” เป็น “แก้ไข” ปลอดภัยปมร้อนลดโทนครุฑัน หันมาผ่อนสั้น ผ่อนยาว ชื่นหัวชนฝาตั้งเงื่อนไขสูงลิบ ก็มีสิทธิถูกสะบัดมือ วิตเกาะขบวนตั้งรัฐบาล ดังนั้นเพื่อให้การจัดตั้งรัฐบาลชั่วคราวไปโดยมีความราบรื่นก็ต้องลดความดุเดือดลงมาบ้าง เพราะหากหวังแต่จะเอาแต่กระแสแฟนคลับด้อมส้มของ “เด็ดดีพิธา” เท่านั้นคงไม่พอ

แม้อร่า “นายกฯ” จะจับมาที่ “พิธา” กระแสดีเหนือคู่แข่ง ด้วยภาพลักษณ์นักการเมืองหนุ่มรุ่นใหม่ ไฟแรง โข่ววิสัยทัศนในการเดินสายทั้งปราศรัย และดีเบตในเวทีต่างๆให้ทุกคน

ได้เห็นตัวตนมากขึ้น แต่ก้าวไกล ก็ยังคงมโหดเล่นเป็นทีมเกาะกระแสได้เฉพาะกลุ่มวัยรุ่นคนรุ่นใหม่ และวัยกลางคน ดังนั้นช่วงสัปดาห์สุดท้าย จึงต้องเพิ่มกลยุทธ์จัดหนักจัดเต็ม อัตรากิให้พรรคของตัวเองได้มีโอกาสผงาดขึ้นมา เพราะเดิมพันรอบนี้ การเมืองไทยมีโอกาสพลิกขั้วได้มากที่สุด.

อ.ประยุทธ์ ในมุมส่วนตัว “ม” ยังคงคอนเซปต์ในจุดยืน “มีลุงไม่มีลุงเสกไม่ได้ว่ากระแสก่อตัวปกคลุมประเทศ กทม. หรือตามหัวเมืองใหญ่ แต่กำลังจะขดเทศบาลต่าง ๆ ด้วย “ก้าวไกล” กำลัง

